



๒๕  
๖๖

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการนำมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 เรื่อง การกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และกำหนดให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาทุกสังกัดสามารถสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 14 มีนาคม 2548 มาใช้โดยอนุโลม โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 (อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.1) หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 (อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.1) หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.จ.เทียบเท่า สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ได้
2. ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 (อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นของ คศ.2) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 (อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2) หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.จ.เทียบเท่า สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ที่รับเงินเดือนใน คศ.2 ได้
3. ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.จ.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการกองการศึกษาชำนาญการได้

/ 4. ผู้ดำรงตำแหน่ง...

4. ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สอดคล้องเลือกเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาชำนาญการพิเศษได้

5. ทุกกรณีจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2549



(นายจิตพงษ์ ฤทธิประศาสน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด  
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

